

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/๖ ๔๕๐๓



ถึง อำเภอ ทุกอำเภอ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าสำนักงานงบประมาณได้พัฒนาระบบการขอสิทธิออนไลน์เพื่อรองรับการบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงและการยกเลิกสิทธิการเข้าถึงระบบงานหลักของสำนักงานงบประมาณ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) และระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) โดยให้หน่วยรับงบประมาณสามารถทบทวนสิทธิบันทึกสิทธิและยกเลิกสิทธิของผู้รับผิดชอบการเข้าถึงระบบงานดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และสำนักงานงบประมาณได้ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล) ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด จึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลขอสิทธิ ทบทวนสิทธิ และยกเลิกสิทธิเพื่อใช้งานเฉพาะระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) เท่านั้น
๒. กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนเดิมรับผิดชอบในการใช้งานในระบบ BBL ให้ดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถใช้งานในระบบได้อย่างต่อเนื่องและสำนักงานงบประมาณจะมีอีเมลแจ้งให้ทบทวนสิทธิเป็นประจำทุกปี
๓. กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนใหม่เป็นผู้รับผิดชอบในการใช้งานในระบบ BBL ให้ดำเนินการยกเลิกสิทธิของเจ้าหน้าที่คนเดิมก่อนแล้วให้เจ้าหน้าที่คนใหม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนและขอสิทธิเข้าใช้งานใหม่พร้อมกับแนบไฟล์หนังสือที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามเรียนผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
๔. ให้เทศบาลตำบลมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน ๒ คน เพื่อขอสิทธิในการเข้าใช้งานในระบบ BBL โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและขอสิทธิใหม่พร้อมกับแนบไฟล์หนังสือที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามเรียนผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
๕. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลดำเนินการผ่านระบบขอสิทธิออนไลน์ของสำนักงานงบประมาณ ที่ <http://workflow.bb.go.th> ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลในพื้นที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย



๒๕๖๖
[Signature]

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๓

ผู้รับผิดชอบนายกริชชฎา จันทร์รวมสุข นสส.ชก. ๐๖๔๗๔๒๔๘๐๒

ร.ร. กสิกรรม

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๔๕๕๐



สำนักงท:
เลขที่:	4241
วันที่:	06 พ.ย. 2566
เวลา:

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงบประมาณแจ้งว่า ได้พัฒนาระบบการขอสิทธิออนไลน์เพื่อรองรับการบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงและการยกเลิกสิทธิการเข้าถึงระบบงานหลักของสำนักงบประมาณ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) และระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) โดยให้หน่วยรับงบประมาณสามารถทบทวนสิทธิ บันทึกสิทธิ และยกเลิกสิทธิของผู้รับผิดชอบการเข้าถึงระบบงานดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และสำนักงบประมาณได้ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์กรบริการส่วนจังหวัด และเทศบาล) ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลขอสิทธิ ทบทวนสิทธิ และยกเลิกสิทธิ เพื่อใช้งานเฉพาะระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) เท่านั้น
๒. กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนเดิมรับผิดชอบในการใช้งานในระบบ BBL ให้ดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถใช้งานในระบบได้อย่างต่อเนื่อง และสำนักงบประมาณจะมีอีเมลแจ้งให้ทบทวนสิทธิเป็นประจำทุกปี
๓. กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนใหม่เป็นผู้รับผิดชอบในการใช้งานในระบบ BBL ให้ดำเนินการยกเลิกสิทธิของเจ้าหน้าที่คนเดิมก่อนแล้วให้เจ้าหน้าที่คนใหม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนและขอสิทธิเข้าใช้งานใหม่ พร้อมกับแนบไฟล์หนังสือที่นายกององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามเรียนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๔. ให้เทศบาลตำบลมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน ๒ คน เพื่อขอสิทธิในการเข้าใช้งานในระบบ BBL โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนยืนยันตัวตน และขอสิทธิใหม่ พร้อมกับแนบไฟล์หนังสือที่นายกององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามเรียนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๕. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลดำเนินการผ่านระบบขอสิทธิออนไลน์

ของสำนักงบประมาณ ที่ <http://workflow.bb.go.th> ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ร.ร. กสิกรรม
- ท.ร. ๑๖๖/๒๕๖๖ BBL
- ท.ร. ๑๖๖/๒๕๖๖
- ท.ร. ๑๖๖/๒๕๖๖



(นายต่อพงษ์ ทัพบิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวณภัทร ชมเชย ๐๘ ๐๑๒๓ ๑๕๑๖
นายณภัฏฐันท์ ตีบเต็ม ๐๘ ๒๖๙๔ ๔๕๕๐

๒๖ ๑๑ ๖๖

สำเนาฉบับ

ที่ นร ๐๗๒๑/๗๐๗

ถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานประมาณจึงขอแจ้งเวียนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. การขอสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานประมาณ ให้ดำเนินการผ่านระบบการขอสิทธิออนไลน์ และขอยกเลิกการขอสิทธิในรูปแบบกระดาษทั้งหมด

- ๑.๑ สามารถเข้าถึงระบบขอสิทธิ ได้ที่ URL: <https://workflow.bb.go.th>
- ๑.๒ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการขอสิทธิฯ ได้ที่ระบบขอสิทธิ เมนู “คู่มือ”
- ๑.๓ เมื่อได้รับสิทธิแล้ว สามารถเข้าถึงคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ได้ที่ ระบบ BBL เมนู “e-Learning”

๒. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารคู่มือการจัดทำคำของบประมาณฯ ได้ที่ระบบ BBL เมนู “แบบฟอร์มคำนวณของอปท.” หรือ ที่ระบบขอสิทธิ เมนู “คู่มือ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแจ้งหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง



สุรภักดิ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร: ๐ ๒๑๑๔ ๗๖๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

เทศบาลตำบลที่ยังไม่ได้ขอสิทธิใช้งานระบบ BBL

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ตำบล	อำเภอ	ดำเนินการขอสิทธิ
จังหวัดกาญจนบุรี	เทศบาลตำบลท่าไม้	ท่าไม้	ท่ามะกา	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลหนองปรือ	หนองปรือ	อำเภอหนองปรือ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลพระแท่น	พระแท่น	ท่ามะกา	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา	พระแท่น	ท่ามะกา	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว	หนองขาว	ท่าม่วง	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลคำเมื่อดแก้ว	คำเมื่อดแก้ว	ห้วยเม็ก	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลคำกาว	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนาคู	นาคู	อำเภอนาคู	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดกำแพงเพชร	เทศบาลตำบลคลองขลุง	คลองขลุง	คลองขลุง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลทุ่งทราย	ทุ่งทราย	อำเภอทรายทองวัฒนา	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลระหาน	ระหาน	อำเภอปางสามัคคี	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดขอนแก่น	เทศบาลตำบลพระลับ	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลสาวะถี	สาวะถี	เมืองขอนแก่น	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบึงเนียม	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลโนนท่อน	โนนท่อน	เมืองขอนแก่น	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลโคกงาม	โคกงาม	บ้านฝาง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลกุดกว้าง	กุดกว้าง	หนองเรือ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลลำน้ำพอง	น้ำพอง	น้ำพอง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลกันเกรา	กันเกรา	วางน้อย	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลมัญจาคีรี	กุดเค้า	มัญจาคีรี	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์	ชนบท	ชนบท	ยังไม่ดำเนินการ
	จังหวัดจันทบุรี	เทศบาลตำบลค่ายเนินวง	บางกะจะ	เมืองจันทบุรี
เทศบาลตำบลมะขาม		มะขาม	มะขาม	ยังไม่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลปัดวี		ปัดวี	มะขาม	ยังไม่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลคลองพลู		คลองพลู	เขาคิชฌกูฏ	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา	เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว	บางน้ำเปรี้ยว	บางน้ำเปรี้ยว	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์	บางปะกง	บางปะกง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลพินา	พินา	บางปะกง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลเกาะขนุน	เกาะขนุน	พนมสารคาม	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน	เขาหินซ้อน	พนมสารคาม	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา	วังเย็น	แปลงยาว	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดชลบุรี	เทศบาลตำบลเหมือง	เหมือง	เมืองชลบุรี	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว	หนองไผ่แก้ว	บ้านบึง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลห้วยใหญ่	ห้วยใหญ่	บางละมุง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลหมอนนาง	หมอนนาง	พนัสนิคม	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดชัยนาท	เทศบาลตำบลบ้านเขย็น	บ้านเขย็น	หันคา	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา	สามง่ามท่าโบสถ์	หันคา	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดชัยภูมิ	เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลลุ่มลำชี	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลห้วยแย้	ห้วยแย้	หนองบัวระเหว	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลคอนสาร	คอนสาร	คอนสาร	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดชุมพร	เทศบาลตำบลวังใหม่	วังใหม่	เมืองชุมพร	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบางหมาก	บางหมาก	เมืองชุมพร	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลสามาอำมฤต	คอนยาง	ปะทิว	ยังไม่ดำเนินการ

เทศบาลตำบลที่ยังไม่ได้ขอสิทธิใช้งานระบบ BBL

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ตำบล	อำเภอ	ดำเนินการขอสิทธิ	
จังหวัดเชียงราย	เทศบาลตำบลเวียงกาหลง	เวียงกาหลง	เวียงป่าเป้า	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลเมืองพาน	เมืองพาน	พาน	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลแม่เงิน	แม่เงิน	เชียงแสน	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลบ้านด้า	ด้า	อำเภอขุนตาล	ยังไม่ดำเนินการ	
จังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลตำบลเมืองนะ	เมืองนะ	เชียงดาว	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลปิงโค้ง	ปิงโค้ง	เชียงดาว	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลบ้านโป่ง	บ้านโป่ง	พร้าว	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลแม่แจ่ม	ช่างเคิ่ง	แม่แจ่ม	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลสันปูเลย	สันปูเลย	ดอยสะเก็ด	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลลาดขัวญ	ลาดขัวญ	ดอยสะเก็ด	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง	ป่าเมี่ยง	ดอยสะเก็ด	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลจอมแจ้ง	ชี้เหล็ก	แม่แตง	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลสันนาเม็ง	สันนาเม็ง	สันทราย	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลหนองแห้ง	หนองแห้ง	สันทราย	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลหนองจ่อม	หนองจ่อม	สันทราย	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลหางดง	หางดง	หางดง	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลหารแก้ว	หารแก้ว	หางดง	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลบ้านแหวน	บ้านแหวน	หางดง	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา	น้ำแพร่	หางดง	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลบ้านตาล	บ้านตาล	ฮอด	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลอมก๋อย	อมก๋อย	อมก๋อย	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลยางเม็ง	ยางเม็ง	สารภี	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลตอนแก้ว	ตอนแก้ว	สารภี	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลท่าวังตาล	ท่าวังตาล	สารภี	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์	สันทราย	สารภี	ยังไม่ดำเนินการ	
	จังหวัดตรัง	เทศบาลตำบลห้วยนาง	ห้วยนาง	ห้วยยอด	ยังไม่ดำเนินการ
		เทศบาลตำบลนาวง	วังคีรี	ห้วยยอด	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดตราด	เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว	น้ำเชี่ยว	แหลมงอบ	ยังไม่ดำเนินการ	
จังหวัดตาก	เทศบาลตำบลแม่จะเรา	แม่จะเรา	แม่ระมาด	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลวังเจ้า	เชียงทอง	วังเจ้า	ยังไม่ดำเนินการ	
จังหวัดนครนายก	เทศบาลตำบลเกาะหวาย	เกาะหวาย	ปากพลี	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลองครักษ์	องครักษ์	องครักษ์	ยังไม่ดำเนินการ	
จังหวัดนครปฐม	เทศบาลตำบลดอนยายหอม	ดอนยายหอม	เมืองนครปฐม	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลขุนแก้ว	ขุนแก้ว	นครชัยศรี	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลศิริชะทอง	ศิริชะทอง	นครชัยศรี	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลลำพญา	ลำพญา	บางเลน	ยังไม่ดำเนินการ	
จังหวัดนครพนม	เทศบาลตำบลสามผง	สามผง	ศรีสงคราม	ยังไม่ดำเนินการ	
จังหวัดนครราชสีมา	เทศบาลตำบลห้วยทะเล	ห้วยทะเล	เมืองนครราชสีมา	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลด่านขุนทด	ด่านขุนทด	ด่านขุนทด	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลมะค่า	มะค่า	โนนสูง	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน	หนองหัวฟาน	ขามสะแกแสง	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลประทาย	ประทาย	ประทาย	ยังไม่ดำเนินการ	
	เทศบาลตำบลปึกธงชัย	เมืองปัก	ปักธงชัย	ยังไม่ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลที่ยังไม่ได้ขอสิทธิใช้งานระบบ BBL

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ตำบล	อำเภอ	ดำเนินการขอสิทธิ
จังหวัดนครราชสีมา	เทศบาลตำบลพิมาย	โนนเมือง	พิมาย	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลหินลาด	หินลาด	ห้วยแถลง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลชุมพวง	ชุมพวง	ชุมพวง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลลาดบัวขาว	ลาดบัวขาว	สีคิ้ว	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลวังไทร	วังไทร	ปากช่อง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลโนนแดง	โนนแดง	โนนแดง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลเมืองยาง	เมืองยาง	เมืองยาง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลขุขันธ์	ขุขันธ์	อำเภอลำทะเมนชัย	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช	เทศบาลตำบลลานสกา	เขาแก้ว	ลานสกา	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลปากนคร	ปากนคร	เมืองนครศรีธรรมราช	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลท่าแพ	ปากพูน	เมืองนครศรีธรรมราช	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลพรหมโลก	พรหมโลก	พรหมคีรี	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลไม้เรียง	ไม้เรียง	ฉวาง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลพิปูน	พิปูน	พิปูน	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนาหาร	นาหาร	อำเภอนบพิตำ	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดนครสวรรค์	เทศบาลตำบลทับกฤช	ทับกฤช	ชุมแสง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	ท่าจิว	บรรพตพิสัย	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ	ศาลเจ้าไก่ต่อ	ลาดยาว	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดนนทบุรี	เทศบาลตำบลบางม่วง	บางม่วง	บางใหญ่	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง	บางม่วง	บางใหญ่	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดบุรีรัมย์	เทศบาลตำบลบ้านบัว	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลสองชั้น	สองชั้น	กระสัง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลโนนเจริญ	โนนเจริญ	บ้านกรวด	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดปทุมธานี	เทศบาลตำบลสามโคก	สามโคก	สามโคก	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดปราจีนบุรี	เทศบาลตำบลโคกมะกอก	โนนหอม	เมืองปราจีนบุรี	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เทศบาลตำบลราชคราม	ช่วงใหญ่	บางไทร	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลอุทัย	อุทัย	อุทัย	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนครหลวง	นครหลวง	นครหลวง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบางกระสั้น	บางกระสั้น	บางปะอิน	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง	ลาดบัวหลวง	ลาดบัวหลวง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลสามเมือง	สามเมือง	ลาดบัวหลวง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลสามกอ	สามกอ	เสนา	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบางซ้าย	บางซ้าย	บางซ้าย	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดพะเยา	เทศบาลตำบลศรีถ้อย	ศรีถ้อย	แม่ใจ	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดพังงา	เทศบาลตำบลเกาะยาว	เกาะยาวน้อย	เกาะยาว	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดพิจิตร	เทศบาลตำบลงหวา	งหวา	งหวา	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลเขาชัยสน	เขาชัยสน	เขาชัยสน	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดพิจิตร	เทศบาลตำบลทุ่งน้อย	ทุ่งน้อย	โพทะเล	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลทับคล้อ	ทับคล้อ	ทับคล้อ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลสากเหล็ก	สากเหล็ก	อำเภอสากเหล็ก	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลวังบึง	สำนักขุนเณร	อำเภอตงเจริญ	ยังไม่ดำเนินการ

เทศบาลตำบลที่ยังไม่ได้ขอสิทธิใช้งานระบบ BBL

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ตำบล	อำเภอ	ดำเนินการขอสิทธิ
จังหวัดพิษณุโลก	เทศบาลตำบลหัวรอ	หัวรอ	เมืองพิษณุโลก	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบ้านคลอง	บ้านคลอง	เมืองพิษณุโลก	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบ้านแยง	บ้านแยง	นครไทย	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบึงระมาณ	ปลักแรด	บางระกำ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลพันเสา	พันเสา	บางระกำ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบ้านม่วง	บ้านม่วง	เนินมะปราง	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดเพชรบุรี	เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	หาดเจ้าสำราญ	เมืองเพชรบุรี	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลท่าไม้รวก	ท่าไม้รวก	ท่าช้าง	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดเพชรบูรณ์	เทศบาลตำบลนางิ้ว	นางิ้ว	เมืองเพชรบูรณ์	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลหล่มเก่า	หล่มเก่า	หล่มเก่า	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลพุเตย	พุเตย	วิเชียรบุรี	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลเถลิงทอง	นาเถลิง	หนองไผ่	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลปอไทย	ปอไทย	หนองไผ่	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบัววัฒนา	บัววัฒนา	หนองไผ่	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนาเฉลียง	ยางงาม	หนองไผ่	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลห้วยคัง	ห้วยคัง	วังโป่ง	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดแพร่	เทศบาลตำบลช่อแฮ	ป่าแดง	เมืองแพร่	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบ้านปิน	บ้านปิน	ลอง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลเวียงต้า	เวียงต้า	ลอง	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดมหาสารคาม	เทศบาลตำบลแวงน่าง	แวงน่าง	เมืองมหาสารคาม	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้	แม่สะเรียง	แม่สะเรียง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลแม่สะเรียง	แม่สะเรียง	แม่สะเรียง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลขุนยวม	ขุนยวม	ขุนยวม	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดยโสธร	เทศบาลตำบลตาดทอง	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลค้อวัง	ค้อวัง	ค้อวัง	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดยะลา	เทศบาลตำบลบาลอ	บาลอ	รามัน	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดร้อยเอ็ด	เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลอุ่มเม้า	อุ่มเม้า	ธวัชบุรี	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลโนนชัยศรี	โนนชัยศรี	โพนทอง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน	หัวช้าง	จตุรพักตรพิมาน	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลอัครคະคำ	อัครคະคำ	โพธิ์ชัย	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลดอกไม้	ดอกไม้	สุวรรณภูมิ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลกกกุง	กกกุง	เมืองสรวง	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดระนอง	เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	ปากน้ำ	เมืองระนอง	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดระยอง	เทศบาลตำบลทับมา	ทับมา	เมืองระยอง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลสองสลึง	สองสลึง	แกลง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบ้านค่าย	หนองละลอก	บ้านค่าย	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดราชบุรี	เทศบาลตำบลหลุมดิน	หลุมดิน	เมืองราชบุรี	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลจอมบึง	จอมบึง	จอมบึง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่	ดอนไผ่	ดำเนินสะดวก	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลหนองโพ	หนองโพ	โพธาราม	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน	เจ็ดเสมียน	โพธาราม	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลปากท่อ	ปากท่อ	ปากท่อ	ยังไม่ดำเนินการ

เทศบาลตำบลที่ยังไม่ได้ขอสิทธิใช้งานระบบ BBL

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ตำบล	อำเภอ	ดำเนินการขอสิทธิ
จังหวัดลพบุรี	เทศบาลตำบลกกโก	กกโก	เมืองลพบุรี	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลท่าม่วง	ท่าม่วง	ท่าม่วง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลท่าโขลง	เขาสมอคอน	ท่าม่วง	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดลำปาง	เทศบาลตำบลหลวงใต้	หลวงใต้	งาว	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลเวียงมอก	เวียงมอก	เถิน	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดเลย	เทศบาลตำบลนาดอกคำ	นาดอกคำ	นาดัง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลด่านซ้าย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดศรีสะเกษ	เทศบาลตำบลโคต	โคต	อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด	หนองหญ้าลาด	กันทรลักษ์	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลปรางค์กู๋	พิมาย	ปรางค์กู๋	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย	กำแพง	อุทุมพรพิสัย	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลผือใหญ่	ผือใหญ่	อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดสกลนคร	เทศบาลตำบลโพนแพง	โพนแพง	อากาศอำนวย	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลธาตุนาเวง	ธาตุนาเวง	เมืองสกลนคร	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลไร่	ไร่	พรรณานิคม	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบ้านโพน	บ้านโพน	อำเภอโพนนาแก้ว	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลโคกภู	โคกภู	อำเภอภูพาน	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดสงขลา	เทศบาลตำบลปากกระแจะ	ปากกระแจะ	ระโนด	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดสมุทรปราการ	เทศบาลตำบลด่านสำโรง	สำโรงเหนือ	เมืองสมุทรปราการ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบางบ่อ	บางบ่อ	บางบ่อ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบางพลีน้อย	บางพลีน้อย	บางบ่อ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลคลองด่าน	คลองด่าน	บางบ่อ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์	ปากคลองบางปลากด	พระสมุทรเจดีย์	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบางเสาธง	บางเสาธง	บางเสาธง	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดสระแก้ว	เทศบาลตำบลวัฒนานคร	วัฒนานคร	วัฒนานคร	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดสระบุรี	เทศบาลตำบลไผ่ต่า	ไผ่ต่า	หนองแค	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลหนองหมู	หนองหมู	วิหารแดง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบ้านหมอ	บ้านหมอ	บ้านหมอ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบางโจมต	บางโจมต	บ้านหมอ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลคอนทุค	คอนทุค	คอนทุค	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลหนองโดน	หนองโดน	หนองโดน	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลธารเกษม	ธารเกษม	พระพุทธบาท	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนายาว	นายาว	พระพุทธบาท	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลพุทรา	พุทรา	พระพุทธบาท	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลวังม่วง	คำพราน	วังม่วง	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดสุพรรณบุรี	เทศบาลตำบลบางกุ้ง	บางกุ้ง	เมืองสุพรรณบุรี	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลด่านช้าง	หนองมะคำมัง	ด่านช้าง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบางปลาม้า	บางปลาม้า	บางปลาม้า	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลปลายนา	ปลายนา	ศรีประจันต์	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลวังน้ำซับ	วังน้ำซับ	ศรีประจันต์	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลสระกระโจม	สระกระโจม	ดอนเจดีย์	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบ้านไช้	บ้านไช้	อุทัย	ยังไม่ดำเนินการ

เทศบาลตำบลที่ยังไม่ได้ขอสิทธิ์ใช้งานระบบ BBL

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ตำบล	อำเภอ	ดำเนินการขอสิทธิ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เทศบาลตำบลกรูด	กรูด	กาญจนดิษฐ์	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลเพชรพะงัน	เกาะพะงัน	เกาะพะงัน	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลพนม	พนม	พนม	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดสุรินทร์	เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์	เขวาสินรินทร์	อำเภอเขวาสินรินทร์	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนาหนองไผ่	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลยะวีค	ยะวีค	ชุมพลบุรี	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลสระซึก	สระซึก	ชุมพลบุรี	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลเมืองแก	เมืองแก	ท่าตูม	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลกึ่งแอน	กึ่งแอน	ปราสาท	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลกาบเชิง	กาบเชิง	กาบเชิง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลโคกตะเคียน	โคกตะเคียน	กาบเชิง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบัวเขต	บัวเขต	บัวเขต	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดหนองคาย	เทศบาลตำบลกวนวัน	กวนวัน	เมืองหนองคาย	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่	พานพร้าว	ศรีเชียงใหม่	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดหนองบัวลำภู	เทศบาลตำบลยางหล่อ	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนาเหล่า	นาเหล่า	อำเภอนาวัง	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดอ่างทอง	เทศบาลตำบลไชโย	จรเข้ร้อง	ไชโย	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดอำนาจเจริญ	เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา	นาหว้า	ปทุมราชวงศา	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดอุดรธานี	เทศบาลตำบลสร้างก่อ	สร้างก่อ	กุดจับ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลตาลเลียน	ตาลเลียน	กุดจับ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลลงพานพันคอน	พันคอน	กุมภวาปี	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลแซแล	แซแล	กุมภวาปี	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลผักตบ	ผักตบ	หนองหาน	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลทุ่งฝน	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่	ทุ่งใหญ่	ทุ่งฝน	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	ไชยวาน	ไชยวาน	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลลำพันชาติ	วังสามหมอ	วังสามหมอ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลวังสามหมอ	วังสามหมอ	วังสามหมอ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลน้ำโสม	น้ำโสม	น้ำโสม	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลบ้านธาตุ	บ้านธาตุ	เทียะ	ยังไม่ดำเนินการ
	จังหวัดอุดรดิตถ์	เทศบาลตำบลป่าเช่า	ป่าเช่า	เมืองอุดรดิตถ์
เทศบาลตำบลวังกะพืด		วังกะพืด	เมืองอุดรดิตถ์	ยังไม่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลบ้านด่านาขาม		บ้านด่านาขาม	เมืองอุดรดิตถ์	ยังไม่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลทองแสนขัน		บ่อทอง	ทองแสนขัน	ยังไม่ดำเนินการ
จังหวัดอุทัยธานี	เทศบาลตำบลหนองสระ	หนองสระ	ทัพทัน	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลตุ๊กตุ๋	ตุ๊กตุ๋	ทัพทัน	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลหนองฉาง	หนองฉาง	หนองฉาง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลเขาบางแกรก	เขาบางแกรก	หนองฉาง	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลลานสัก	ลานสัก	ลานสัก	ยังไม่ดำเนินการ

เทศบาลตำบลที่ยังไม่ได้ขอสิทธิใช้งานระบบ BBL

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ตำบล	อำเภอ	ดำเนินการขอสิทธิ
จังหวัดอุบลราชธานี	เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม	โขงเจียม	โขงเจียม	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนาจะหลวย	นาจะหลวย	นาจะหลวย	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลน้ำยืน	สิริเขียร	น้ำยืน	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลแสนสุข	แสนสุข	วารินชำราบ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลห้วยชะยุง	ห้วยชะยุง	วารินชำราบ	ยังไม่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำไผ่น้อย	นิคมสร้างตนเองลำไผ่น้อย	สิรินธร	ยังไม่ดำเนินการ